

Kính gửi: Quý vị

Lời đầu tiên, **USIS Group** kính chúc Quý vị và gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Trong bản tin tháng này, chúng tôi kính gửi đến Quý vị các thông tin sau:



Chương trình EB-5 chính thức được gia hạn đến 30/09/2017

Dự luật Omnibus sẽ tiếp tục tài trợ cho Chính phủ Liên bang cho đến 30/09/2017, dự luật này đã được thông qua tại cả Hạ viện và Thượng viện vào 04/05/2017 và được Tổng thống Donald Trump ký vào 05/05/2017.

[xem thêm >>](#)



USIS Group tổ chức chương trình Gala dinner từ thiện

Thứ Bảy (ngày 06/05/2017) vừa qua, USIS Group đã tổ chức thành công chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện “Đêm Thiện Tâm” tại Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Adora Premium (803 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM)

[xem thêm >>](#)



Tổng kết chuỗi hội thảo USIS Group trong tháng 5/2017

Chương trình đầu tư di trú, hay còn gọi là chương trình EB-5, là một phần trong hoạt động đại tu hệ thống di trú Hoa Kỳ. Mục đích của chương trình là kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ và tạo ra việc làm bằng cách trao cho nhà đầu tư nước ngoài cơ hội được sống và làm việc ổn định tại Hoa Kỳ sau khi đầu tư vào một doanh nghiệp tạo việc làm Hoa Kỳ.

[xem thêm >>](#)



Cơ Hội Đầu Tư Đầy Hứa Hẹn Với Bất Động Sản Mỹ

Dự án Balmoral có tên gọi là “Biệt Thự Nghỉ Dưỡng Cao cấp Balmoral At Water Edge”. Đây là khu phức hợp nghỉ dưỡng trị giá 125 triệu USD với 245 biệt thự sang trọng được thiết kế theo dạng nhà nghỉ dưỡng (vacation home) đạt tiêu chuẩn resort đẳng cấp 5 sao tại Orlando, Florida. Đây là khu biệt thự resort nghỉ dưỡng khác hẳn với các resort khác với nhiều lợi thế đặc biệt cho đầu tư sinh lợi và nghỉ dưỡng cho gia đình.

[xem thêm >>](#)



Scholarship Program

Chương Trình Học Bổng USIS Excellency - Đồng Hành Cùng Tri Thức Việt

“Người hạnh phúc là người có nhiều cơ hội”, USIS Education muốn thông qua chương trình học bổng hỗ trợ du học này để mở ra thêm nhiều cơ hội và lựa chọn cho tri thức Việt Nam, tạo một bước đệm hoàn hảo cho các bạn chinh phục giấc mơ du học ở môi trường giáo dục hiện đại. Đây cũng là chìa khóa để các bạn mở ra nhiều cánh cửa cơ hội thành công trong tương lai.

[xem thêm >>](#)



USIS xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã theo dõi Bản tin tháng 6/2017 của chúng tôi. Để tiếp tục đón đọc những tin tức mới nhất về Di trú Mỹ và những hoạt động của USIS, Quý vị vui lòng truy cập www.usis.us.

Trân trọng,

Chủ tịch HĐQT USIS
Chris Lạc Đào

USIS GROUP

U.S.: 1122 Bristol St., Costa Mesa, CA 92626
TP.HCM: Lầu 7, P. 701, Toà nhà C/J, 06 Lê Thánh Tôn, Q.1
Hà Nội: Lầu 8, P. 804, Toà nhà Melia Tower, 44B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm
Đà Nẵng: Toà nhà USIS, 89 Thái Phiên, Q. Hải Châu
Hà Nội: 269 Đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều
Email: info@usis.us - Website: www.usis.us

VUI LÒNG KHÔNG TRẢ LỜI EMAIL NÀY
[Ngừng nhận tin](#)